
 
รายงานการประชุม 

ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการตำบลชำราก 
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วันศุกร์ท่ี  19  สิงหาคม  2565  เวลา  9.00  น. 

ณ  เทศบาลตำบลชำราก 
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นายศิริพงษ ์ ศรีเมฆ 
นายประยุทธ  ติ่งเกษม 
น.ท.ประทาน  สำราญกจิ 
ร.ท.วันชาต ิ พรหมรักษา 
ร.ท.ถาวร  พวงบุญม ี
นางวดีภัทร  ศรีปราชญ ์
นายสุเทพ  รัตนวาร 
ร.อ.วริัตน์  ใหญ่ชุก 
นางสุนัน  ไวยกูล 
นายเกรียงศักดิ ์ เรืองขณะ 
นายอนุวัตร  พรมพิลาศ 
นายวิษรุศ  พลโสภา 
นางนภัส  ผ่องทา่ไม ้
น.ส.นันทนา  นพมาศ 
นางจีรวรรณ  มาลาวรรณ 
นายบรรเทิง  มุสกิรัตน ์
นายธนเสฏฐ์  มุสิชารตัน์ 
นางรักชนก  สำราญกิจ 
น.ส.ชัญญานุช  ทั่งทอง 
นางธัญลักษณ์  ววิรรธนธ์นกูล 
พ.ต.อ.สมยา  ด้วงเล็ก 
น.ส.ณพัชรา  รตันวาร 
น.ส.ศกุลตา  อินทผลกึ 
นายภิญโญ  ดีหลาย 
น.ส.ทัศนีย์  นิรันต์พานิช 
นายชวลิต  ไชยเพชร 
นายกฤษณะ  ไชยเพชร 
นายนุชล  ติ่งเกษม 
นายดิเรก  บุญชู 
น.ส.กรนิทัศน์  เครือทอง 
 

ประธานกลุ่มเกษตรกรฯ 
ส.ท. เขต 1 
เลขานุการสภา ทต.ชำราก 
หน.ชป.ที่ 22 
หน.ชพส.1305ฯ 
ส.ท. เขต 2 
ผช.ผญบ. ม.5 
ผบ.ร้อย ทพ.นย.536 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
ส.ท. เขต 2 
ผ.ร.ส. ม.1 
ส.ท. เขต 1 
ผ.ป.ค. ม.3 
ผ.ป.ค. ม.1 
ผ.ป.ค. ม.1 
ส.ท. เขต 1 
สารวตัรกำนัน 
สารวตัรกำนัน 
ครูโรงเรียนวดัคิรวีิหารฯ 
หน.สป.ทต.ชำราก 
ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน 
ผ.ญ.บ. ม.3 
เลขานุการนายกฯ 
ผ.ญ.บ. ม.5 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
ที่ปรึกษานายกฯ 
ผ.ญ.บ. ม.1 
รองประธานสภา ทต.ชำราก 
ส.ท. เขต 1 
พัฒนาชุมชน อ.เมืองตราด 

ศิริพงษ์  ศรีเมฆ 
ประยุทธ  ติ่งเกษม 
น.ท.ประทาน  สำราญกจิ 
ร.ท.วันชาต ิ พรหมรักษา 
ร.ท.ถาวร  พวงบุญม ี
วดีภัทร  ศรีปราชญ ์
สุเทพ  รัตนวาร 
ร.อ.วริัตน์  ใหญ่ชุก 
สุนัน  ไวยกูล 
เกรียงศักดิ์  เรืองขณะ 
อนุวัตร  พรมพิลาศ 
วิษรุศ  พลโสภา 
นภัส  ผ่องท่าไม ้
นันทนา  นพมาศ 
จีรวรรณ  มาลาวรรณ 
บรรเทิง  มุสิกรัตน ์
ธนเสฏฐ์  มุสิชารัตน ์
รักชนก  สำราญกจิ 
ชัญญานุช  ทั่งทอง 
ธัญลักษณ์  วิวรรธน์ธนกลู 
พ.ต.อ.สมยา  ด้วงเลก็ 
ณพัชรา  รตันวาร 
ศกุลตา  อินทผลกึ 
ภิญโญ  ดีหลาย 
ทัศนีย์  นิรันต์พานิช 
ชวลิต  ไชยเพชร 
กฤษณะ  ไชยเพชร 
นุชล  ติ่งเกษม 
ดิเรก  บุญชู 
กรนิทัศน์  เครือทอง 
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นายสัมภาษณ์  รตันนารถ 
นายทัธนา  อินทผลึก 
นางทัศนีย์  หนองกลม 
 

รองนายกเทศมนตรีฯ 
นายกเทศมนตรี ต.ชำราก 
พนักงานเทศบาล 
 

สัมภาษณ์  รัตนนารถ 
ทัธนา  อินทผลึก 
ทัศนีย์  หนองกลม 
 

 

 
เริ่มประชมุเวลา    9.00  น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรือ่ง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- ขอให้ผู้นำช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องการขับขี่ให้ปลอดภัยตามจุดเสี่ยงในพื้นที่
ตำบลชำราก 

ระเบียบวาระท่ี  2      เรือ่ง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
2.1 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

-  ขอให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุม  หากมีข้อผิดพลาดโปรดแจ้ง
ฝ่ายเลขาฯ 

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรือ่ง  เพื่อทราบและพิจารณา   

3.1  นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมีนโยบายเรื่องการรักษาความสะอาด  
- ปฏิทินการทำความสะอาดของอำเภอเมืองตราด จะมีการพัฒนาวัดนาเกลือในวันที่ 

31 ส.ค. 65 
- งบประมาณของปี 64 ได้รับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประมาณ 

14 ล้านบาท เป็นลักษณะของการอุดหนุนเชิงเฉพาะกิจมีวัตถุประสงค์ ส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องการทำถนนจะมีกรอบระยะเวลากำหนดว่าจะต้องแล้วเสร็จภายใน 30 
ธ.ค. งบกระตุ้นเศรษฐกิจได้งบประมาณมาทำถนนที่หมู่ 1 จำนวน 2 โครงการ ได้
เงินเหลือจ่ายจากรัฐบาลมาอีก 2 โครงการ ลงที่หมู่ 1 จำนวน 1 โครงการ และหมู่ 
2 อีก 1 โครงการ และได้งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยระบุวัตถุป ระสงค์ ได้
ดำเนินการสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ที่หมู่ 4 โดยดำเนินการสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ 65 ได้รับงบประมาณ 18 ล้านบาท ได้งบกระตุ้น
เศรษฐกิจมา 1 โครงการ เพื่อทำถนน คสล.ห้วงกะทะ หมู่ที่  3 แต่ไม่ ได้ทำ      
ตลอดสายเน่ืองจากพื้นที่บางส่วนน่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน ขณะนี้คาดว่าปลาย
สัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มขายซองให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะมาดำเนินการทำงาน 
งบประมาณเฉพาะกิจได้รับมา 3 โครงการ คือ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 100 ดวง ขึ้นเขา
ยุทธการชำราก , โครงการถนน คสล. รอยต่อหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จากค่ายทหาร
พรานด้านล่างไปถึงฝายที่เทศบาลตำบลชำรากร่วมกับไฟฟ้าจังหวัดตราดสร้าง และ
โครงการถนน คสล. คลองหลอดถึงเขาดิน เทศบาลตำบลชำรากได้ดำเนินการขอ
งบประมาณดำเนินการทำถนนลาดยางที่หมู่ 5 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร อีก 
1 สาย คือ ชากมะกรูดที่หมู่ 2 รอหนังสือยืนยันอกีครั้ง  

- วันที่ 3 ก.ย. 65 จะมีคณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย มาร่วม
พัฒนาเสน้ทางยุทธการชำราก ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
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- ขอแจ้งกับประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลชำราก เรื่องที่จะจัดทำบุญ วันที่ 9 เดือน 9 

ที่ยุทธการชำราก ท่านนายก อบจ.ตราด ติดภารกิจตามผู้ว่าราชการจังหวัดตราดไป
ทำโครงการ Big Cleaning Day ที่เกาะช้าง ท่านจึงแจ้งว่าขอเลื่อนกิจกรรมทำบุญ
ของผู้สูงอายุออกไปก่อน โดยท่านนายก อบจ.ตราด จะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
ตราดมาร่วมทำบุญด้วย หากได้วันที่เหมาะสมจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้ง คาดว่าจะ
เป็นปลายฤดูฝนนี ้  

- การแก้ไขปัญหาราษฎรเดือดร้อน ได้แก้ไขปัญหาไปหลายเรื่อง ต้องขอบคุณคณะ 
สท. และผู้นำท้องที่หลายๆ ท่าน ที่ช่วยกันแก้ไขปญัหาให้กับราษฎรในพื้นที่ 

- เทศบาลตำบลชำรากจัดโครงการฝึกอบรม อปพร. ระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค. 65 
จำนวน 22 คน 

- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำการยึดที่ในเขตพื้นที่ตำบลชำราก จำนวน 6-7 
แปลง  

- ปัญหาหน้าวัดชำรากของคุณพิเชษฐ์ อยู่สอน มีหนังสือร้องเรียนเข้ามาอีกแล้ว 
อยากให้ท่านผู้ ใหญ่หมู่ที่  4 หรือผู้ช่วย ช่วยกันออกความคิดเห็นว่าควรจะ
ดำเนินการอย่างไรดี เห็นใจราษฎรทั้งสองฝั่ง ทั้งฝั่งผู้ถูกร้องเรียนและผู้ร้องเรียน 
ต่างก็อยากพัฒนาที่ดินของเอง 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ของหัวหน้าส่วนต่าง  ๆ  ของตำบลชำราก   
4.1  พ.ต.อ.สมยา  ด้วงเล็ก  ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน 

- กฎหมายใหม่มุ้งเน้นในการรักษาผู้ที่เสพยาเสพติด หากไม่ยอมรักษาต้องฟ้องศาล
และสั่งจำคุก จากการเอกซเรย์ในพื้นที่ชำราก พบ 16 ราย หมู่ 1 มี 1 ราย หมู่ 2   
มี 5 ราย หมู่ 3 มี 5 ราย หมู่ 4 มี 2 ราย และหมู่ 5 มี 3 ราย 16 รายนี้มีทั้งอยู่ใน
พื้นที่และนอกพื้นที่บางรายตรวจเป็นลบแล้ว 

- คดีการโกงออนไลน์ฝากเน้นย้ำทุกคนในพื้นที่ให้ระวัง ในพื้นที่ชำรากมีผู้เสียหาย
หลายรายแล้ว  

- เรื่องกฎหมายการบังคับใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี จะมีผลบังคับใช้วันที่ 
5 ก.ย. นี้  

4.2  น.ส.กรนิทัศน์  เครือทอง  พัฒนาชุมชน อ.เมืองตราด 
- มารับผิดชอบพื้นที่ตำบลชำรากแทนคนก่อน ขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลชำราก

และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลชำราก ที่สนับสนุนเครื่องช่วยฟังให้กับครัวเรือน
เป้าหมายตามระบบ TP MAP พื้นที่ตำบลหนองโสน  

4.3  ร.ท.วันชาติ  พรหมรักษา  หัวหน้า ชป.ที่ 22 
- สืบเนื่องจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ดินทำให้ต้นไม้ล้ม 2 ต้น เนื่องจาก

บริเวณพื้นที่เกาะกลางน้ำดินชุ่มน้ำมาก เบ้ืองต้นผู้ช่วยภิญโญ ดีหลาย ได้ดำเนินการ
ช่วยตัดต้นไม้ให้แล้ว 1 ต้น เหลืออีก 1 ต้น ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบล      
ชำรากช่วยดำเนินการตัดให้ด้วย 

- ขอเสนอเรื่องหญ้าที่ขึ้นบริเวณขอบสระน้ำอยากให้ดำเนินการบูรณาการร่วมกัน   
โดยการสางหญ้าบริเวณขอบสระออก เพื่อที่น้ำจะได้สะอาดมากขึ้น 

4.4  ร.ท.ถาวร  พวงบุญมี  หน.ชพส.1305 
- ใกล้สิ้นปีงบประมาณอาจจะมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนกำลังพล หากงบประมาณหน้า

ได้อยู่ปฏิบัติราชการต่อคงจะได้ร่วมปฏิบัติงานร่วมกันพัฒนาชุมชนต่อไป 
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4.5  นายศริิพงษ์  ศรีเมฆ  ประธานกลุ่มเกษตรกรฯ 
- ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมพัฒนาพื้นที่ปลายนาเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา 
- วันที่ 20 ก.ค. 65 ได้ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม 

เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย และช่วงบ่ายในวันเดียวกัน
ในนามของประธานกลุ่มเกษตรกรทำประมงชำรากได้นำวัสดุที่ประดิษฐ์จากของ
เหลือใช้ไปร่วมการจัดนิทรรศการเตรยีมการรับประเมินการประกวดการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบล
ตะกาง 

- เดือนเมษายน ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนมาเยี่ยมชมธนาคารปูแสม เนื่องจากทาง
กลุ่มฯ ได้ของบอุปกรณ์จากศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนมา ทางศูนย์ฯ จึงมาเยี่ยมชม
ดูผลการดำเนินงานของทางกลุ่มฯ ว่าเป็นอย่างไรบา้ง 

- วันที่ 20 ส.ค. 65 จะมีคณะจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาเย่ียมชม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของกลุ่มฯ  

4.6  นายดิเรก  บุญชู  ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
- เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 65 ทำกิจกรรมผู้สูงอายุตามปกติ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่

ช่วยบริจาคทรัพย์และช่วยสนับสนุนของขวัญให้กับผู้สูงอายุที่มีเดือนคล้ายเดือนเกิด
ในเดือนสิงหาคม ปัจจุบันมีผู้สูงอายุทั้งสิ้น 8 ท่าน 

4.7  นายประยุทธ  ติ่งเกษม  สมาชกิสภาเทศบาลตำบลชำราก 
- ขอเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เพิ่มท่อสายคลองหลอดบริเวณหน้าสนามกีฬาหมู่ที่ 5 

อยากให้เพิ่มขนาดผนังกันดินให้ใหญ่ข้ึนเพื่อป้องกันดินถล่ม 
- ขอสอบถามเรื่องหินที่ลงภายในตำบลชำราก สามารถลงเพิ่มได้อีกหรือไม่ 
- ขอสอบถามหมู่ที่ 4 มีตรงไหนที่จะให้ใช้รถกระเช้าเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้หรือไม่  
- ฝาก สภ.บ้านท่าเลื่อนช่วยตรวจสอบเรื่องการลักลอบเล่นการพนันภายในตำบล    

ชำรากและตำบลข้างเคียงด้วย 
4.8  นายสัมภาษณ์  รัตนนารถ  รองนายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

- ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลชำราก คาดว่าน่าจะหมดภายในเร็วนี้ เพราะได้รับการ
สอดส่องดูแลที่ดีจากทุกภาคส่วน 

- เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 65 ขอบคุณคณะสมาชิกสภา ทต.ชำรากและท้องที่ ที่ได้ร่วมกัน
ไกล่เกลี่ยปัญหาการวางท่อในพื้นที่หมู่ 4 ทำให้ลุล่วงไปด้วยดี 

- ขอบคุณครูศิริพงษ์ ศรีเมฆ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำประมงชำรากที่จัดเตรียม
สถานที่พร้อมรับคณะดูงานจากที่ต่างๆ ที่มาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

4.9  นายกฤษณะ  ไชยเพชร  ผูใ้หญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ตำบลชำราก 
- หมู่ที่ 1 ได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 

4.10  นางรักชนก  สำราญกิจ  สารวัตรกำนันตำบลชำราก 
- หมู่ที่ 2 ได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
- วันที่ 31 ส.ค. 65 จะมีการจัดโครงการบ้านสะอาด เมืองตราดสวยสงาด ทุกวันพุธ 

จะเริ่มทำความสะอาด ที่วัดนาเกลือ เวลา 09.00 น. และจะมีการลงหินคลุก
ประมาณ 400 ตัน ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่ต้องแต่งกายชุดจิตอาสา  
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4.11  นางสาวณพัชรา  รัตนวาร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลชำราก 
- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นนโยบายของ     

ผูว้่าราชการจังหวัดตราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรและผู้ช่วย
ได้รวบรวมงบประมาณจากเงินส่วนตัวเพื่อทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน เนื่องในวันแม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งหมด 50 ถุง เฉลี่ยหมู่
ละ 10 ถุง  

- สถานการณ์ยาเสพติดของพื้นที่หมู่ 3 ได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง มีอยู่ 1 ราย 
อาศัยอยู่ซอยประปาหมู่ที่ 3 ชอบทำร้ายพ่อและพาคนจากที่อื่นมามั่วสุม ดื่มกิน   
จนเมาไม่แน่ใจว่าเมาอะไร ขอความอนุเคราะห์ทาง สภ.บ้านท่าเลื่อน ส่งรถ       
สายตรวจเข้าตรวจสอบด้วย 

- ฝากนายกเทศมนตรีตำบลชำราก เรื่องปัญหาน้ำท่วมนาข้าวนางเรณู  ศรกรุง       
นาข้าวอยู่ท้ายซอยปลายนาหนองรี มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนาข้าวทุกปี เมื่อวันที่ 5 
ส.ค. 65 นางเรณู ศรกรุง ได้นำเรื่องมาร้องเรียนในที่ประชุมหมู่บ้านและฝาก
ประสานนายกฯ ว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง 

- ในพื้นที่มีชาวบ้านถูกจับกรณีลักลอบคราดหอยแครง ซึ่งกรณีนี้ผู้ใหญ่ไม่ทราบว่ามี
การถูกจับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว ล่าสุดคุมประพฤติมาสอบถามว่าทราบหรือไม่
ว่ามีการจับกุมกรณีดังกล่าว เบื้องต้นขอสอบถามทาง สภ.บ้านท่าเลื่อน หากมีการ
จับกุมในพื้นที่ ทาง สภ.บ้านท่าเลื่อน สามารถแจ้งกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่
ได้หรือไม่ กรณีลูกบ้านของหมู่ถูกจับ 

4.12  พ.ต.อ.สมยา  ด้วงเล็ก  ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน 
- ตามกฎหมายเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาว่าต้องการให้แจ้งให้ใครทราบบ้าง หากผู้ต้องหา

ไม่ประสงค์ให้แจ้งผู้ใหญ่ตำรวจก็ไม่สามารถแจ้งได้ 
4.13 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

- เรื่องปัญหาน้ำท่วมนาข้าวนางเรณู ศรกรุง เคยลงพื้นที่แล้วพื้นที่ต่ำมากในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวค่อนข้างยาก เนื่องจากไม่สามารถขุดลางน้ำลึกได้เพราะจะทำให้
น้ำเค็มเข้าพื้นที่ 

4.14  นายธนเสฏฐ์  มุสิชารัตน์  สารวัตรกำนันตำบลชำราก 
- หมู่ที่ 4 ได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
- มีปัญหาเรื่องน้ำบริเวณสวนป้าอำไพ มุสิกรัตน์ และครูหนู เนื่องจากน้ำข้ามถนน   

ทำให้ไหล่ถนนพัง ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลชำรากวางท่อได้หรือไม่ และมี
ป้ายของ นพค. ที่ปักอยู่ขวางทางน้ำสามารถย้ายหรือเอาออกได้หรือไม่ 

4.15  นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- จะมอบหมายให้กองช่างออกสำรวจและแก้ไขปัญหาต่อไป 

4.16  นายภิญโญ  ดีหลาย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลชำราก 
- หมู่ที่ 5 ได้มีการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นห่วงเยาวชนเรื่อง

กัญชา เนื่องจากตอนนี้กัญชาเปิดเสรีมากขึ้น 
- ในพื้นที่ไม่มีการลักลอบตัดไม้พยูง 
- เรื่องการพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ หากในพื้นที่หมู่ 4 ไม่มีที่ต้องตัด ขอเสนอให้ตัดกิ่งไม้

บริเวณถนนซอยสายกลาง หมู่ 4 หมู่ 5 เพื่อที่ประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้จะได้ใช้งาน
ได้สะดวกขึ้น 
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4.17  นางสาวทัศนีย์  นิรันต์พานิช  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เดือนนี้เทศบาลตำบลชำรากสนับสนุนแมสและแอลกอฮอล์ให้กับกำนันผู้ ใหญ่บ้าน 

เลิกประชุมแล้วสามารถติดต่อขอรับได้ที่กองสาธารณสุขฯ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรือ่ง  เรื่องอื่น ๆ 
5.1 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

- ประชุมครั้งถัดไปวันที่ 19 กันยายน 2565 
5.2 นายดิเรก  บุญชู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก 

- ขอเสนอนายกเทศมนตรีตำบลชำราก  เรื่องการทำถนนคอนกรีตไปวัดคิรีวิหารฯ 
ถนนสายรองเป็นทางที่เข้าไปทางครัวของวัดอยากให้ทำตลอดทั้งเส้นทาง 

- ถนนสายชำรากขึ้นไปคลองเขาใหญ่ มีอยู่ 2-3 ช่วง ที่สองข้างเป็นเนินดินไม่มีราง
ระบายน้ำ เมื่อฝนตกน้ำก็ไหลตามถนนทำให้ถนนเสียหายขอให้เทศบาลตำบล      
ชำรากช่วยหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

- สอบถามความคืบหน้าโครงการวางท่อคลองสำโรงดำเนินการถึงไหนแล้ว 
- เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนปลายนา หมู่ที่  1 มีไฟโซล่าเซลล์อยู่  2 เสา         

ซึ่งตอนนี้ไฟดังกล่าวไม่ติดแล้ว ฝากนายกให้ช่างตรวจสอบและแก้ไข 
- เรื่องกล้อง cctv ในพื้นที่ตำบลชำรากชำรุดแล้วสามารถตั้งงบประมาณเพื่อ

ดำเนินการติดตั้งภายในตำบลได้หรือไม่ 
5.3 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

- ถนน รพช.วัดคิรีวิหารฯ มีงบที่จะดำเนินการแล้วในส่วนของช่วงที่ 1 แต่ต้องรอให้
งบประมาณเข้าให้ครบก่อนจะเร่งดำเนินการให้หากไม่ทันในปีงบประมาณนี้จะ
ดำเนินการกันเงินดังกล่าวเพื่อดำเนินการในงบถัดไป 

- ถนนสายชำราก-ท่าเส้น จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
- โครงการวางท่อคลองสำโรงทำประมาณการเสร็จแล้ว แต่ยังหาผู้รับเหมาไม่ได้

เบื้องต้นปรึกษากับสำนักปลัดจะดำเนินการสอบราคาวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ
ก่อนและจะทำประมาณการราคาใหม่ 

- ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณปลายนาที่เป็นโซล่าเซลล์ จะดำเนินการตรวจสอบก่อนว่า
เป็นของหน่วยงานใดหากเป็นของเทศบาลก็จะเร่งดำเนินการแก้ไข 

- ได้ให้ช่างมาตรวจสอบเรื่องกล้อง cctv แล้ว เบื้องต้นไม่สามารถซ่อมแซมชุดเก่าได้
เน่ืองจากได้รับความเสียหายจากเหตุฟ้าผ่า จึงให้ช่างสำรวจไว้คร่าวๆ ว่าประมาณ
เท่าไหร่และจะดำเนินการเสนอเข้าสภาฯ อีกครั้ง 

5.4 นายเกรียงศักดิ์  เรืองขณะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำราก 
- การขยายเขตไฟฟ้าซอยป่าปาล์ม หมู่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันอาทิตย์ 
- การลงหินในพื้นที่เขต 2 ยังขาดอีกหลายจุดอยากให้เร่งดำเนินการลงเพิ่มอีกรอบ 
- ตอนนี้เด็กนักเรียนติดเกมส์กันเยอะ เนื่องจากเด็กทุกคนต้องมีโทรศัพท์เพื่อใช้ใน

การเรียนออนไลน์ เมื่อไปโรงเรียนก็เล่นเกมส์กับเพื่อนฝากเตือนผู้นำช่ วยเตือน
ผู้ปกครองให้ช่วยกันระวังเน่ืองจากมีกรณีตัวอย่างเด็กทราบรหัสผ่านในการโอนเงิน
และดำเนินการโอนเงินเพื่อซื้อของในเกมส์จนเงินหมดบัญชี อยากให้ทุกท่านช่วยกัน
สอดส่องดูแลบุตรหลาน 
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5.5 พ.ต.อ.สมยา  ด้วงเล็ก  ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน 
- เรื่องที่ท่าน สท. เสนอมาต้องฝากเตือนถึงผู้ปกครองอย่าให้เงินเด็กเยอะ พยายาม

สังเกตุเด็กว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือไม่ 
- เรื่องการติดตั้งกล้อง cctv ขอเสนอให้ลองตรวจสอบดูก่อนว่าในพื้นที่มีกล้อง

ตรงไหนบ้างและดำเนินการติดตั้งเฉพาะจุดที่ยังไม่มี 
5.6 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 

- เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าหากต้องการขยายเพิ่มเติมสามารถแจ้งเทศบาลตำบล      
ชำรากเพื่อประสานไปยังไฟฟ้าต่อไป 

- เรื่องการลงหินเพิ่มเติมฝากรองสัมภาษณ์ รัตนนารถ ประสานกองช่าง ให้เร่ง
ดำเนินการต่อไป 

5.6 นางธัญลักษณ์  วิวรรธน์ธนกูล  หัวหน้าสำนักปลัด 
- เทศบาลตำบลชำรากทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการซื้อชุด

ตรวจคัดกรองสารเสพติดเพื่อตรวจเยาวชนในพื้นที่ตำบลชำราก จำนวน 120 ชุด 
และวันนี้ขอส่งมอบชุดตรวจคัดกรองสารเสพติดให้กับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
บ้านทา่เลื่อน 

5.7 นายทัธนา  อินทผลึก  นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 
- ตามที่ทุกส่วนราชการได้เสนอความเห็นต่างๆ และยังมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ

เสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ 
ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการศูนย์ฯ ทุกท่าน และผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 

     (ลงชือ่)                                       ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม 
         ( นางทัศนีย ์ หนองกลม )   
       
 

(ลงชือ่)                                       ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 
         ( นายทัธนา  อินทผลึก )   
               นายกเทศมนตรีตำบลชำราก 


